



ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๗/ว ๘๙๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.07/ว 2462 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานจากกรมควบคุมโรคว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดต่างๆ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการให้บริการและการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรให้การเยียวยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบ ๑

เพื่อให้การดำเนินการเยียวยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อมดังกล่าว ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ขอให้หน่วยบริการในส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยื่นขอรับความช่วยเหลือไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อกองบริหารทรัพยากรบุคคลในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ แล้ว จะได้ส่งคำร้องฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ โดยคำร้องฯ ที่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาและอนุมัติส่งจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปโดยเร็ว หากผู้ได้รับความเสียหายเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอื่นหรือกระทรวงอื่น ที่มาปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะส่งเรื่องให้ต้นสังกัดของบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับความเสียหาย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนด ต่อไป

อนึ่ง สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ควรจะได้รับตามประเภทการจ้างนั้น ๆ ส่วนราชการสามารถดำเนินการให้ผู้ได้รับความเสียหาย ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบ ๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดที่แนบได้ที่ [https://bit.ly/HR\\_W42563](https://bit.ly/HR_W42563)

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขอรับความช่วยเหลือให้กับบุคลากร  
ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุขุม กาญจนพิมาย)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๑๓

สำเนาส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป